

Họ và tên: Nguyễn Gia Linh

Lớp : 7C1

Trường: THCS Thanh Liệt

**Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt
và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến
trong phong trào thi đua yêu nước Liên đội trường
THCS Thanh Liệt năm học 2022-2023**

Trường Trung học Cơ Sở Thanh Liệt, huyện Thanh Trì của chúng tôi có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên yêu nghề, giàu lòng nhiệt tình, nhân ái. Một trong những cái tên không kém nổi bật là cô giáo Phạm Thị Minh Châm. Khoảng 7-8 năm làm giáo viên THCS, mặc dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhưng bằng lòng nhiệt huyết, tinh thần yêu nghề cô Phạm Thị Minh Châm đã luôn nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ của một người giáo viên.

Gặp cô Châm vào một buổi học đầu tiên khi cô vừa lên lớp, khuôn mặt cô vẫn toát lên niềm vui tươi, hứng khởi. Cô Châm nói, bản thân là giáo viên THCS khá bận rộn cho gia đình và trên lớp. Cô là một người mẹ đảm đang, thương yêu và chăm lo cho các con. Hết việc ở trường, cô lại tất bật trở về nhà, ở đó có bố mẹ chồng và hai con, hàng ngày cô thường nấu cho bố mẹ và các con những bữa ăn ngon.... Với tình yêu thương vô bờ bến, sự chăm lo chu đáo của cô Châm trong nhiều năm qua, bố mẹ chồng cô luôn yêu thương con dâu như con đẻ của mình, hai cậu con trai ngoan ngoãn luôn là động lực cho cô cố gắng.

Khuôn mặt rạng rỡ, cô Châm nói, cả hai con của cô là bé Beer và bé Boo, còn bé nên hai em vẫn còn đang học mẫu giáo. Có lẽ như mẹ là giáo viên tiếng Anh nên hai em cũng được cô dạy tiếng Anh từ nhỏ. Những “trái ngọt” này phần nào là động lực, khích lệ tinh thần cũng như là chỗ dựa để cô Châm yên tâm công tác ở trường. Nhưng trên hết, bằng sự yêu thương và chăm sóc của tình mẹ, cô Châm như cùng hai con nhỏ đang mở ra cánh cửa với nhiều điều tốt đẹp trong tương lai giúp cô luôn có động lực, yêu công việc của mình, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cô luôn được Ban giám hiệu, các đồng chí giáo viên, đồng nghiệp tin yêu, được phụ huynh quý trọng.

Gắn bó với Trường THCS Thanh Liệt bao năm qua, cô giáo Phạm Thị Minh Châm đã chở bao “chuyến đò” kiến thức vỡ lòng để các anh/chị lớp 9 cấp sách lên THPT thành công. Cô Châm cho biết, công tác 7-8 năm trong ngành giáo dục, bản thân cô luôn cố gắng học tập, nâng cao trình độ để đáp ứng nhu cầu của một nhà giáo. Những năm gần đây, việc thực hiện nhiệm vụ “Giáo dục lấy học sinh làm trung tâm” đòi hỏi người giáo viên phải biết tạo cơ hội cho học sinh bằng nhiều cách khác nhau. Bản thân cô đã sáng tác được những cách để học sinh tiếp thu kiến thức nhanh, hứng thú và tích cực tham gia vào hoạt động....

Để đáp ứng nhu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học, cô Châm đã tham gia nhiều lớp tập huấn chuyên môn do Phòng Giáo dục tổ chức. Những lớp tập huấn này đã giúp cô Châm tích lũy thêm được kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn để đem lên lớp học, cộng hưởng với sự quan tâm, hết lòng

chăm sóc chỉ dạy nên các bạn học sinh của cô Châm xem cô như người mẹ thứ hai. Nỗ lực cố gắng, vươn lên trong mọi hoàn cảnh và thử thách, cô giáo Châm nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giáo viên dạy giỏi cấp huyện và Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tại nơi sinh sống, cô Châm luôn chấp hành tốt các quy định của địa phương, của thôn, xóm, sống gần gũi hòa đồng có trách nhiệm chung nên được hàng xóm láng giềng yêu thương, quý trọng.



Vài năm trước, cô giáo Phạm Thị Minh Châm đã vinh dự đại diện cho tập thể giáo viên ở trường tham dự hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng”.

Cô Châm cho biết: “Đối với người phụ nữ, để có được thành công trong công việc, ngoài sự say mê, nhiệt huyết còn cần có sự thông cảm và chia sẻ từ người thân, gia đình. Đó chính là động lực để giúp cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc – nuôi dưỡng – giáo dục học trò ở trường, đồng thời vẫn toàn vẹn công việc gia đình.

Với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của bản thân đã giúp cô vượt qua nhiều khó khăn, cùng với tập thể nhà trường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Cô giáo Phạm Thị Minh Châm chính là bông hồng rạng rỡ, tỏa ngát hương thơm, tô thêm vẻ đẹp cho vườn hoa muôn màu - Vườn hoa của trường THCS Thanh Liệt!